

ที่ ลข. 030/63/สจ

วันที่ 11 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ITEL-W1”) จำนวนทั้งสิ้น 249,992,175 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2563 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นั้น

บริษัทขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

**1. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ**

วันที่ 23 - 29 กันยายน 2563 (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.

**2. วันกำหนดการใช้สิทธิ**

วันที่ 30 กันยายน 2563

**3. อัตราการใช้สิทธิและราคาในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท

**4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำเป็นขอใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ ดังนี้

**4.1 ใช้สิทธิโดยการนำใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ**

4.1.1 ยื่นแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th)

4.1.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลังหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) กำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท

#### 4.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้น ที่จะยื่นต่อบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขั้นตอนรายละเอียด ขอแนะนำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการตามข้อนี้ได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน

#### 4.3 หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นรองรับตามการใช้สิทธิ

##### ก) บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

##### ข) บุคคลต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาใบต่างด้าวซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

##### ค) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม ก) หรือ ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

##### ง) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

### 5. วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยชำระเงินเป็นเช็คหรือ ดราฟท์ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยส่งจ่าย **“บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)”** ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น



ในการนี้ตาม 7.2.1 และ 7.2.3 บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ

ในการนี้ตาม 7.2.2 บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ส่วนที่เหลือ (ในการนี้บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ที่เหลือ คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างไรก็ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 จะเป็นผู้รับภาระค่าอาการแสดมปีหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร